

สาธิต ม.มหาสารคาม

'แหล่งเจริญงอกงาม-ภูมิปัญญา'



myschool@matchon.co.th

สวัสดิ์ค่ะ...โรงเรียนของฉัน ในอดีต คือโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปัจจุบันคือ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)" ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าขอนยาง-นาสีนวน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อนาคตคงไม่มีโรงเรียนของฉัน คงจะมีมหาวิทยาลัยของฉันมาแทนชื่อเปลี่ยนไปเนื้อหาสาระไม่เปลี่ยน

หนูชื่อ เด็กหญิงญาณรัตน์ บุคธา ชื่อเล่น "ปิ่น" เรียนอยู่ชั้น ม.1/4 มีอาจารย์วัชรินทร์ ภูบุญอ้อม เป็นครูประจำชั้น ท่านใจดี มีเมตตาธรรม ดูแลศิษย์เป็นอย่างดี

ผศ.จินตนา จิตต์จางาม เป็นผู้อำนวยการเวลาท่านพูด น่าฟัง น่าคิดและน่าติดตามบุคลิกภาพท่านสง่างาม สุขุม ทรงภูมิธรรม และภูมิปัญญา ส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆ ต่างก็น่าเคารพนับถือ เอาใจใส่นักเรียนดี มีสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาให้นักเรียนเสมอโรงเรียนของเราจึงกลายเป็นบ้านหลังที่สอง มีความเป็นกันเอง มีพ่อแม่ มีพี่มีน้อง มีเพื่อนอบอุ่นมาก

ก่อนที่จะจะเล่าต่อ ขอวกกลับไปดู ประวัติโรงเรียนสักเล็กน้อยเพราะประวัติศาสตร์ทำให้รู้เทือกเขาเหล้ากอและโรงเรียนของตนถ้ารู้ตนเป็นเบื้องต้น การรู้คนอื่นหรือสังคมก็จะชัดเจน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ชื่อเดิมคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของ รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย



สาธิตรวมใจ
บวชเท็ดท่องค้ำจันย์



นักเรียนนำเสนอโครงการหลากหลาย



ชมผลงานวันเปิดโลกกิจกรรม

มหาสารคาม มีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน มีคณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินการและ

ให้โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2541

เพื่อให้โรงเรียนประดมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกิดขึ้นใหม่ มีการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกันและเป็นสากล จึงมีการปรับปรุงและใช้ระเบียบร่วมกัน เรียกว่า "ระเบียบ



จากซ้ายไปขวา ปิ่น-ปิ่น-เกด



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยแยกเป็น “ฝ่ายประถม” และ “ฝ่ายมัธยม” อย่างชัดเจน

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1,872 คน และนักเรียนปัจจุบัน 1,638 คน

ทำเนียบผู้อำนวยการ ท่านแรก **รศ.จตุพร เพ็งชัย** (2540-2546) ท่านต่อไป **ศต.อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา** (รักษาการ 2547-2548) อาจารย์สุชาดา **ลดาวัลย์** (2548-2551)

ผส.จินตนา จิตต์จำนง (2552-ปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือ ตราโขนการเมืองค์ประกอบเป็น รูปเสมา ภายในมีภาพหมอน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็น สุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากฟ้าลายขีด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “ผู้มีปัญญา พึ่งเป็นอยู่เพื่อบุพพชน” มีวงกลมล้อมรอบสองชั้น ภายในช่องว่างของวงกลมมีชื่อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ฝ่ายมัธยม)” และมีดอกไม้ห้ากลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน

ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา, หมอน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม, องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี, สุริยรังสี หมายถึง ความรู้อันเต็ม, องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี, สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง, ลายขีด หมายถึงเอกลักษณ์ของอีสาน

วงกลมล้อมรอบและดอกไม้ห้ากลีบ หมายถึงโรงเรียนที่ทำให้เยาวชนของชาติมีความเจริญงอกงาม ความหมายโดยสรุป เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เสริมสร้างพัฒนาโรงเรียนให้เกิด คุณธรรม ความรอบรู้ ภูมิปัญญา และความรุ่งเรือง

สีประจำโรงเรียน เหลือง-เทา สีเหลือง หมายถึง ความดี ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ สีเทา หมายถึง ปัญญา ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นคูณ หรือ ราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญา เป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ มี

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถแสวงหาคำความรู้สู่สากล”

ปรัชญาโรงเรียน “วิชาการที่เต็ม ที่ อยู่ในคนที่เต็มคน” เป็นปรัชญาที่โดนใจมาก แต่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจ ถ้าหมายถึงอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่า? ปรัชญาดังกล่าว เหมือนกระจกเงา เมื่อเราส่องกระจก ก็จะเห็นตัวเรา หากบัพพตรงไหน ก็จะรีบแก้ไข หากดีแล้ว ก็ยอมชื่นใจ รักษาความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่มีใครรู้จักเรานิดเท่าตัวเราเอง

อาจารย์ท่านหนึ่ง อธิบายว่า วิชาการเต็มที่ ความเป็นคนเต็มที่ มันต้องสมดุลกัน เสมอกันเท่ากัน จนกลายเป็นคำขวัญที่แพร่หลาย “**ความรู้คู่คุณธรรม**” ซาต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่มีความเจริญงอกงาม ไม่มีความสง่างามเหมือนคนซาเดียว ต้องมีครบสองซาจึงจะดูดี

อาจารย์หรือผู้รู้ท่านอื่นๆ ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ต่างๆ นานา แตกต่างกันไป ฯลฯ สุดท้ายก็จบลงที่เดียวกัน คือ “**สิ่งจะมีหนึ่งเดียว แต่ผู้รู้อธิบายไว้หลายอย่าง**”

สัจจะหนึ่งเดียวของโรงเรียนของฉันก็คือ ... “วิชาการที่เต็มที่อยู่ของคนเต็มคน” มันเป็นกระจกบานโปรด ที่พวกเราพกดัดตัวเสมอ

เล่าประวัติและขยายความปรัชญาเสีย ยืดยาว ขอเดินเรื่องต่อ... ที่นี่ ไม่ใช่แค่เฉพาะวิชาการ กิจกรรมก็มีมากมาย กิจกรรมหนึ่งที่ไม่พูดถึง คงไม่ได้ คือ “บุบเบิงเกมส์” เป็น กีฬาสีสามัคคี ครั้งที่ 36 ระหว่าง วันที่ 16-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพ มีโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ 18 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน บุบเบิงเกมส์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา เป็นที่สุดของที่สุด เลิศล้ำเกินคำบรรยาย และกีฬาสีสามัคคี ครั้งที่ 37 พบกันอีกที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คงจะเต็มเต็มประสบการณ์ เต็มที่อีกมากมาย

โรงเรียนของฉัน ยังมีกิจกรรมอีกเยอะ เช่น “วันเปิดโลกกิจกรรมโครงการ” จัดโดย อาจารย์กลุ่ม แอลแอลอีเอ็น และ นักเรียน ม.3/3 และ 3/5 รวม 75 คน เมื่อเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและการนำเสนอโครงการของนักเรียน อาทิ การผลิตสารส้ม จากกระป๋องอะลูมิเนียม มหัตศวรรษพืชติดดิน น้ำมันเก่าเล่าใหม่ เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้อะดับมัธยม ศึกษาปีที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น สาธิตรวมใจบวชเทิดไท้องค์ราชันย์ สาธิตประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คนเก่งของเราสุดยอดความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ จบด้วยพุทธพจน์ที่ว่า “วิชา จรรยา สัมปันโน” แปลว่า “ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ” เป็นกระจกอีกบานแถมให้ด้วยใจ

ขอบคุณ สวัสดิ์ค่ะ

ด.ญ.ญาณรัตน์ บุดาห์

ม.1/4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม